

BẢN TIN HNLA ---THÁNG 7/2023---

TIN SỰ KIỆN

KHAI TRƯƠNG CẢNG THỦY NỘI ĐỊA THÁI HÀ



Ngày 07/7/2023, Hiệp hội Logistics Hà Nội đã tổ chức cho Hội viên và các doanh nghiệp logistics trên địa bàn Hà Nội đến thăm và dự lễ khai trương Cảng thủy nội địa Thái Hà do Công ty Cổ phần Cảng Thái Hà đầu tư xây dựng tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Cảng thủy nội địa Thái Hà được quy hoạch với quy mô 9,3 ha đất, tổng chiều dài bến là 750 mét đón cùng lúc được 3 tàu có tải trọng lên đến 3,500 tấn. Khi đi vào hoạt động, cảng sẽ cung cấp cho các khách hàng trong khu vực giải pháp về dịch vụ cảng và logistics cho

hàng rời (hàng xá), bao gồm dịch vụ cảng, dịch vụ kho/bãi, dịch vụ vận tải thủy, dịch vụ đại lý tàu/môi giới tàu biển, dịch vụ chuyển tải tại phao.

Trong những năm qua, vận tải thủy nội địa đã được Chính phủ, Bộ Giao thông-Vận tải và các địa phương quan tâm, hỗ trợ với mục tiêu tăng thị phần vận tải cho vận tải thủy nội địa. Với vị trí địa lý và các điều kiện khách quan rất thuận lợi, chúng ta tin rằng Cảng Thái Hà sẽ thực hiện được sứ mệnh của vận tải thủy nội địa là góp phần kéo giảm chi phí logistics quốc gia, hướng tới mục tiêu logistics xanh, trung hòa carbon vào năm 2050.



HỘI THẢO VỀ THÔNG TƯ 33/2023/TT-BTC



Ngày 11/7/2023, Cục Giám sát và Quản lý về Hải quan của Tổng cục Hải quan cùng với Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đồng tổ chức Hội thảo có tiêu đề “Các quy định mới về xuất xứ hàng hóa” nhằm phổ biến những thay đổi được đưa ra trong Thông tư 33/2023/TT-BTC sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2023 đối với các quy định về việc sử dụng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa để hưởng ưu đãi thuế quan theo các Hiệp định tự do thương mại mà Việt Nam tham gia. Thông tư 33/2023/TT-BTC hủy bỏ hiệu lực và thay thế các quy định về việc sử dụng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hiện đang được quy định trong các Thông tư 38/2018/TT-BTC, 62/2019/TT-BTC, 47/2020/TT-BTC và 07/2021/TT-BTC.

Hội thảo được tổ chức dưới sự chủ trì của Tiến sỹ Đặng Vũ Thành, Phó chủ tịch VLA và ông Đào Duy Tám, Phó Cục trưởng Cục Giám sát và Quản lý về Hải quan. Diễn giả của Hội thảo là bà Lê Nguyễn Việt Hà, Trưởng phòng Giám sát, quản lý xuất xứ hàng hóa và sở hữu trí tuệ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan và bà Đặng Thị Hải Bình, Phó Trưởng phòng Giám sát, quản lý xuất xứ hàng hóa và sở hữu trí tuệ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan. Hội thảo này do Ban Hải quan & TLHTM và Công tác Hội viên khởi xướng và trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức.

ICD My Dinh, 17 Pham Hung street, My Dinh 2 ward, Nam Tu Liem district, Ha Noi, Viet Nam

Website: www.hnla.com.vn - Email: info@hnla.com.vn

KẾ HOẠCH THÁNG 8

➤ Sự kiện giao lưu với Hiệp hội Vận tải Giang Tô Trung Quốc

Trong ba năm liên tiếp, Việt Nam đã củng cố vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Khánh trong khu vực ASEAN nhờ có tuyến tàu xuyên biên giới Trung Quốc-Việt Nam đã tạo ra một tuyến đường cao tốc nối liền Trung Khánh với ASEAN.

Mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Trung Khánh đã mở ra những con đường mới cho thương mại và hợp tác, mang lại lợi ích cho cả hai nền kinh tế. Khi thương mại giữa hai khu vực bùng nổ, các tuyến vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới hiệu quả và thuận tiện hơn sẽ được tạo ra.

➤ Kết nối vận chuyển các tỉnh tại Đồng bằng sông Hồng

Dự kiến vào ngày 25/8/2023, tại Khách sạn Paddington Hạ Long Bay View, thành phố Hạ Long, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch TP Hà Nội phối hợp với Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội nghị kết nối đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội và các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) với chủ đề “Kết nối cùng phát triển – Link to Grow” và chương trình kết nối giao thương giữa các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư.